

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN  
THÀNH ỦY BẮC KẠN**

\*

Số 792-CV/TU

*Tiếp tục tăng cường thực hiện  
Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư*

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*TP. Bắc Kạn, ngày 06 tháng 6 năm 2023*

*Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,  
- UBND thành phố Bắc Kạn,  
- Thành đoàn Bắc Kạn.*

Trong thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030*” (Chỉ thị số 42-CT/TW) khá nghiêm túc, kịp thời và đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm, khắc phục như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW chưa được một số cấp ủy, địa phương, đơn vị thực sự quan tâm; công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị với tổ chức đoàn chưa rõ nét; chưa cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên còn hạn chế; các thiết chế văn hóa để giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi còn thiếu....

Trong giai đoạn hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo, phân hoá xã hội ngày càng tăng. Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Để nâng cao chất lượng việc thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, Thường trực Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, Thành đoàn Bắc Kạn, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường tập trung vào một số nội dung sau:

**1.** Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung trong Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về tăng cường sự*

*lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.*

**2.** UBND thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 165/QĐ-UBND, ngày 28/01/ 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

**3.** Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi. Thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về truyền thống, lòng tự hào dân tộc; về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong công cuộc đổi mới; xây dựng và hình thành nhân cách tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng và đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc; định hướng giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão ước mơ đúng đắn thông qua các tấm gương điển hình tiên tiến.

Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố và 08 xã, phường triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

*Gửi bản điện tử:*

- Như trên (t/h),

- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Triệu Thị Thu Hoài**